

การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy

โรงเรียนบ้านนาล้อม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ กิจกรรมที่ ๔ พัฒนา ระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย ประกาศ เป็น หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำนโยบาย “No Gift Policy” ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม มี มาตรการให้หน่วยงานภาครัฐนำไปยึดถือเป็นแนวทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ(สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ซึ่งได้รับ มอบหมายให้เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนดังกล่าว จึงได้จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ “การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ให้หน่วยงานภาครัฐนำไปปรับใช้หรือประยุกต์ให้เหมาะสมตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงานและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

โรงเรียนบ้านนาล้อม

สารบัญ

	หน้า
1. การสร้างนวัตกรรม	๑
2. แนวทางการขับเคลื่อน “No Gift Policy” จากการปฏิบัติหน้าที่	๒

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนบ้านนาล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

โรงเรียนบ้านนาล้อม นำโดยผู้บริหารสูงสุด นายฤชัย สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้ตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดย งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ โดยเปลี่ยน ของขวัญ ของกำนัลเป็นคำอวยพร ดังนั้นโรงเรียน บ้านบ้านนาล้อม จึงได้กำหนด แนวทางการการขับเคลื่อนเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ ไว้ ๓ ขั้นตอนสำคัญ (๓ ป.) ดังนี้

๑. การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ของโรงเรียนบ้านบ้านนาล้อม เป็นการประกาศเจตนารมณ์โดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร เพื่อแสดงให้บุคคล หรือหน่วยงาน หรือ สาธารณชนรับรู้ว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงาน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งในขณะที่ ก่อนและหลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้นจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวจะต้องทำการประกาศเจตนารมณ์เป็น ลายลักษณ์อักษร อย่างเป็นทางการและลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น ๆ และในประกาศอย่างน้อยจะต้องมี ข้อความ “เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่” ในประกาศนั้นด้วย และเผยแพร่ลงใน Website หลักของหน่วยงาน

๒. การปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยหน่วยงานจะต้องจัดให้มีการดำเนินกิจกรรมในลักษณะ ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึกและสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดให้ มีจิตสำนึก ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐต้อง ร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ที่จะปฏิบัติงานโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนใน ลักษณะต่างๆ หรือของขวัญ ภายใต้บริบทของหน่วยงานตนเอง เช่น การจัดอบรมให้มีความรู้และปลูกจิตสำนึก การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน การรับสินบนในรูปของขวัญ การสร้างมาตรการและแนวทางภายในองค์กรในการ ปฏิเสธการรับของขวัญและนำไปสู่ การปฏิบัติร่วมกันในองค์กร เป็นต้น เมื่อดำเนินการแล้วให้เผยแพร่การ ดำเนินการดังกล่าวใน Website หลักของหน่วยงาน

๓. การประเมินผล การกำกับติดตาม และการรายงานผล ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานจะต้องดำเนินการ รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรได้รับทราบ และรายงานให้เป็นไปตามแบบที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด เมื่อดำเนินการแล้วให้เผยแพร่การรายงานดังกล่าวใน Website หลักของหน่วยงานโดย ให้ผู้บริหารสูงสุดของ องค์กรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองการเผยแพร่ใน Website ดังกล่าวด้วย

แนวทางการขับเคลื่อนเจตนาธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของโรงเรียนบ้านนาล้อม มี ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การประกาศเจตนาธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

๑.๑ การถ่ายทอดเพื่อมอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างองค์ความรู้
ปลูก จิตสำนึกและสร้างทัศนคติค่านิยมที่ดีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนบ้านนาล้อม
ให้มีจิตสำนึกใน การปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านนาล้อม วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

จดหมายข่าว
โรงเรียนบ้านนาล้อม
ฉบับที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566

NO Gift Policy
งดรับ งดให้ของขวัญ

นายสุชาติ สุทธิวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาล้อม

ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 นายสุชาติ สุทธิวงศ์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนาล้อม ประกาศ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม
สุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมไม่มีความประนีประนอมกับการ
ปฏิบัติหน้าที่และป้องกันการทุจริต ณ โรงเรียนบ้านนาล้อม

<http://nalom.kkzone1.go.th> โรงเรียนบ้านนาล้อม ม.3 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320

๑.๒ การประชาสัมพันธ์การประกาศเจตนาธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ ผ่าน
เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านนาล้อม <http://nalom.kkzone๑.go.th> เพื่อแสดงเจตนาธรรมและวัฒนธรรม
องค์กรใหม่ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งก่อน ขณะและหลังการปฏิบัติหน้าที่

โรงเรียนบ้านนาล้อม Bannalom school ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น 40320 โทร 1

No Gift Policy
เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรมอบรับความปรารถนาดีจากทุกคน

โรงเรียนบ้านนาล้อม
NO Gift Policy
งดรับ งดให้ของขวัญ

นายสุชาติ สุทธิวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาล้อม

เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพรมอบรับความปรารถนาดีจากทุกคน